



เอกสารข่าว

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพ

และการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา

ฉบับที่ ๒๐/๒๕๖๕ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา คณะกรรมการสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค วุฒิสภา ได้มีการประชุม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกรรมการ CA 426 ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา และประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meetings) โดยมี นายสมชาย แสวงการ ประธานคณะกรรมการ เป็นประธานการประชุม และมีประเด็นพิจารณาสำคัญ ดังนี้



พิจารณาแนวทางการส่งมอบวัตถุพยานที่คาดว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีการเสียชีวิตของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม



สืบเนื่องจากคณะกรรมการได้รับวัตถุพยาน ซึ่งอ้างว่าเป็นผ้าคลุมที่นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม ได้สวมใส่ในวันเกิดเหตุ ประกอบกับ นางภนิดา ศิริยุทธโยธิน มารดาของนางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ หรือแตงโม ได้มีหนังสือขอรับวัตถุพยานดังกล่าวเพื่อนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ ในกรณีนี้ เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการปฏิบัติให้เป็นไป

ตามกฎหมาย จึงเห็นควรให้เชิญผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรึกษาหารือให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าว

พิจารณาศึกษารายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔

คณะอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนและสิทธิเสรีภาพ ได้พิจารณาศึกษา “รายงานผลการประเมินสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนของประเทศไทย ปี ๒๕๖๔” ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยรายงานสถานการณ์ดังกล่าว ได้มีการประเมินสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในสถานการณ์เฉพาะเรื่อง สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และการประเมินสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ในหัวข้อ “สิทธิสุขภาพ” โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ประกอบด้วย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) สำนักงานการแพทย์ กรุงเทพมหานคร ในการประชุมครั้งนี้ได้มีข้อเสนอแนะ เช่น กระทรวงสาธารณสุขควรมีการถอดบทเรียนเหตุการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ มาจนถึงปัจจุบัน ควรให้กลุ่มแรงงานข้ามชาติเข้าถึงวัคซีนอย่างทั่วถึง เพิ่มการดูแลสิทธิมนุษยชนของประชาชนคนไทยเกี่ยวกับการเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลของผู้ประกันตนในระบบประกันสังคมให้มากขึ้น การสร้างองค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโคโรนา ๒๐๑๙ ในเข้มกระตุ้นต่อไป เป็นต้น



พิจารณาศึกษาปัญหาราคายาในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และร้านขายยา

คณะกรรมการด้านการคุ้มครองผู้บริโภคได้เชิญหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วยแพทยสภา สมาเภสัชกรรม สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย) และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน เพื่อให้ข้อมูลและปรึกษาหารือเกี่ยวกับปัญหาราคายาในโรงพยาบาลรัฐ โรงพยาบาลเอกชน และร้านขายยาที่มีราคาสูงและแตกต่างกัน โดยราคายา ราคาเวชภัณฑ์และค่ารักษาพยาบาล ได้มีการควบคุมด้วยประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยสินค้าและบริการ ฉบับที่ ๔๕ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การแจ้งราคา การกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขเกี่ยวกับการจำหน่ายยารักษาโรค เวชภัณฑ์ ค่าบริการ รักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาล ที่ประกาศโดยกรมการค้าภายใน ในการนี้ ได้มีข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยการสนับสนุนให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาตามสิทธิการรักษาพยาบาลของตนเอง เช่น สิทธิประกันสังคม สิทธิการรักษาตามหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (สปสช.) และสิทธิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ ในส่วนกรณีที่เกิดป่วยในภาวะฉุกเฉินวิกฤต สามารถใช้สิทธิการรักษาพยาบาล UCEP (Universal Coverage for Emergency Patients) ได้

พิจารณาแนวทางการสัมมนากลุ่มย่อย “สิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค” เรื่อง “เหลียวหลัง แลหน้า วุฒิสภา เพื่อประชาชน : กลั่นกรอง ตรวจสอบ ปฏิรูป”

คณะกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค ได้แนวทางการสัมมนากลุ่มย่อย โดยเห็นควรมีการแบ่งกลุ่มระดมความคิดเห็น ชวนคิด ชวนเสนอแนะในประเด็นที่อยากให้คณะกรรมการขับเคลื่อนหรือคาดหวังต่อการทำงานตามหน้าที่และอำนาจ ดังนี้ (๑) กลุ่มที่ ๑ สิทธิมนุษยชน (๒) กลุ่มที่ ๒ สิทธิเสรีภาพ (สื่อสารมวลชนและสื่อสาธารณะ) (๓) กลุ่มที่ ๓ สิทธิของผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการแบ่งมอบภารกิจให้กับคณะกรรมการเพื่อกำหนดตัวแทน Facilitator ประจำกลุ่มทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับผู้ร่วมการสัมมนาและช่วยแสดงความคิดเห็นให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระหว่างคณะกรรมการ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เตรียมความพร้อมการจัดเสวนาหมกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo 2022)

คณะกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการเตรียมการจัดเสวนาในงานหมกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๖๕ (Thailand Research Expo 2022) ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๑-๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนฯ ได้ร่วมจัดเสวนาในวันพุธที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีประเด็นที่น่าสนใจหัวข้อ “สิทธิเสรีภาพของประชาชน สู่การสร้างสังคมคุณภาพ” สิทธิของประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายเพื่อที่จะมีชีวิตอยู่อย่างมีคุณภาพ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน การรู้เท่าทันสิ่งใดบ้างที่ต้องส่งเสริม สิทธิต้องไม่ถูกคุกคาม แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องทำหน้าที่และรับผิดชอบต่อสังคม และการหัวข้อการคุ้มครองผู้บริโภคด้านสัญญา ในการนี้ คณะกรรมการได้มีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหัวข้อในการสัมมนาและสาระสำคัญของการสัมมนา เห็นควรให้มีความสอดคล้องกับการวิจัยเพื่อนำไปสู่ภาคปฏิบัติ ดังนั้นจึงมอบหมายให้คณะกรรมการ ตสร. ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค นำไปพิจารณาเพิ่มเติมต่อไป

